













Phải ngừa thuốc giả

Kính kèi là một người... Vì lợi nghi, quan Nguyễn-soái Nam-kỳ... Định cho những người... được làm... phải ngừa thuốc giả... Cảnh cáo mọi người... phải ngừa thuốc giả... Cảnh cáo mọi người... phải ngừa thuốc giả...

MHI-THIÊN-ĐƯƠNG... 30 rue de Canton 38 - CHOLON... Chủ nhân cần cần

Công văn

Table with columns: HỌ TÊN, SỐ BIỆT, SỐ QUÂN, SỐ QUÂN. Lists names and numbers for military or administrative records.

Advertisement for L. SOLIRENE SAIGON. Features images of a pharmacy building and various medicine bottles like Pulmosalvose, Chante, and Solol Thomas. Text: 'Thuốc mới bảo chế để chữa bệnh... PHARMACIE PRINCIPALE L. SOLIRENE SAIGON'

Nội Đông-pháp này có một mình nhà thuốc này bán rẻ hơn hết. Quý-khách ở Lục-châu gởi thơ mua thuốc, hoặc nhiều hay là ít, không có tính tiền gởi.

Advertisement for PEPTO-KOLA ROBIN. Text: '(Co Glycerine, Phosphate, Kola và Peptomate) Uống ngon mà là một thứ rượu ngọt đại hồ đưỡng. Thần-hiệu về bệnh yếu gân-cột...'

Được ngon mà là một thứ rượu ngọt đại hồ đưỡng. Thần-hiệu về bệnh yếu gân-cột. Uống ngon mà là một thứ rượu ngọt đại hồ đưỡng.

Mỗi bữa cơm uống một ly nhỏ thì sức mạnh không kém, bầm-thở không mồm.

Phải đôi có hiệu ROBIN và đừng chừa thứ chi khác ráo. Có từ lại nhà thuốc Thuận-dẫn Đước-phòng 10, L. SOLIRENE trước nhà hát SAIGON.

C.J. BONNET. HAY NAI CHO ĐANG CẢI HINH NGƯỜI CỐT NGUẬN Y. Image of a horse and rider.

SÁCH NGOÀI BẮC. List of books with prices. Includes titles like 'Quốc văn trích đặng', 'Tiếng gọi dân', 'Đai Việt địa dư'.

CÓ BÁN TẠI: Imprimerie, Librairie de FUNON. 13 - Rue L. Mossard, Saigon

Advertisement for 'Máy xay Lafon de tours'. Text: 'Hiện nay tại hàng có bán máy xay gạo hiệu này, rất chắc chắn và giá tiền về cũng, không cần than...'

Người nào phải... Công... Văn... Văn... Văn...

SÁCH ĐÀ GỠI RỜI. List of books for sale. Includes titles like 'Ông Lê-tại-Nhân', 'Ông Trương Văn-thành'.

nh - Kiên, Trương-quan-Tiến, Nguyễn-trung-Quyên, Lê-văn-Tiến, Trần-thị-Bộ...

HAY NAI CHO ĐANG. Advertisement for Quintonine. Text: 'Đến tìm thuốc này cho đang một chai Quintonine thứ thiết vì đời này...'

Advertisement for CRÈME SIMON. Text: 'Tạo người càng cao thì mặt người càng hư, thịt dụn, da nhiều, sắc diện không, suy kém, mặt có tinh-thần của trẻ may xanh. Dùng CRÈME hiệu SIMON...'

HAI TÌNH. Advertisement for a medicine. Text: 'mẫu thay (b) y phục mà nghĩ một chút. Nàng nói vậy rồi nàng vào phòng tắm, đóng cửa cửa lại...'

ng than rằng rồi đây sẽ không thấy chàng Ngộ và không biết khi nào đi ra chàng có nhớ thương, chàng có ra làm s o nữa không?

những người ngờ sửng nằng, nề y khó chịu có nàng làm. Bởi cô ấy mà nàng làm thế...'

khô trước mặt như vậy, lớp thuốc khô thường con, lớp thuốc khô thường con, lớp thuốc khô thường con...'



